

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ ๔/๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง		
๑	นางสาวศศิธร ธนศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
๒	นางสาวอังสุมา มีมา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
กรมธนารักษ์		
๓	นายปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
๔	นายพิเชษฐ บุตรพรหม	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
๕	นางสาวทัศนีย์ พูนผล	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
๖	นางสาวศศิธร มงคลวิสุทธิ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
๗	นางสาวอัญชลี พวงรัตน์	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
๘	นางสาวธันยาภรณ์ จำรัส	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
๙	นางสาวรุ่งรัตน์ ไชยรัตน์	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
๑๐	นายกฤษกร คนชื่อ	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
กรมบัญชีกลาง		
๑๑	นายสุรสิทธิ์ พรหมจักร	นิติกรชำนาญการ สำนักความรับผิดชอบทางแพ่ง
๑๒	นายปพน กลิ่นเย็น	นิติกรชำนาญการ สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
๑๓	นางบุปผา ศิริสวัสดิ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
๑๔	นางศรีนวล ศรีท่าด่าน	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา
๑๕	นางอุษา คำแสงสวัสดิ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสตูล

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
กรมศุลกากร		
๑๖	นางสาวจิติรัตน์ เพ็ญน้อย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๑๗	นางสาวพุทธชาติ พงษ์ศิริรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักบริหารกลาง
๑๘	นายวัฒน์ ชัยศิริ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด้านศุลกากรอรัญประเทศ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑
๑๙	นางสาวสุชดา มะลิวัลย์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
๒๐	นางสาวอุไรวรรณ ศัลยประดิษฐ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรบ้านประกอบ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๑	นางสาวปัทม สุวรรณจินดา	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
๒๒	นางสาวศิริวรรณ คุณจันทร์สกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
๒๓	นายอังกูร อังคะเจริญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักแผนและการต่างประเทศ
๒๔	นางสาวมาลิณี สีมันตรธรรมกุล	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ด้านศุลกากรเชียงของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๒๕	นางสาวณัฐชาธร ธนานนท์นิवास	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑
กรมสรรพสามิต		
๒๖	นายศุภโชค โทณแจ้	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพิเศษโลก สาขาเมือง
๒๗	นางเยาวพา จุฑาทู	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาบางใหญ่
๒๘	นางสุวิสุทธิ์ จันทำ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
๒๙	นางดวงใจ วีระพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
๓๐	นายธีรวิศ โภกแมนพิชัย	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
๓๑	นางสาวพัชรี เรืองไชย	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
กรมสรรพสามิต (ต่อ)		
๓๒	นายมงคล สุโต	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจจัดเก็บภาษี ๑
๓๓	นางสาววิณฉัตร บุญหลง	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจจัดเก็บภาษี ๒
กรมสรรพากร		
๓๔	นางเนาวรัตน์ ช่างแก้ว	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๕	นายณรงค์ สิทธิปิยะกมล	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๖	นายพนม พรหมสุข	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๗	นางทارا พยอมหอม	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๘	นางปัทมา คุ่มมณี	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๙	นางสาวอุมาภรณ์ ศิริสวัสดิ์พัฒน์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๐	นางสาววรลักษณ์ อ่อนเกิด	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๑	นายदनัย ชื่นบุญ	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๒	นายสัญญา ลิ้มวงศ์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๓	นางสาวสาริศา จันทาอ่อน	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๔	นายศักดิ์รินทร์ อินภิรมย์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๕	นางสาววรินทร์ วงษ์มา	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๖	นางสาววิญญาปวีร์ สิริวิซุพงศ์	รักษาการนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๗	นายสุรินทร์ ดลปัญญาเลิศ	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		
๔๘	นางสาวจิณีษณา ใจชุ่ม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ		
๔๙	นางสาวสุจิตรา นำทอง	เศรษฐกรชำนาญการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
๕๐	นายศิริพล ฤทธิประศาสน์	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

